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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล กท ©0๓00

1?? มันๆคม ๒๕๔๓

เรอง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิก'}ฒสภา

สมาชิกสภาซีแทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ..........

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังส่อสำนักงานเลขาธิการ'}ฒิสภา ที่ สว 000๓/๓๕๘๗

ลงวนที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๔๒ และร่างพระราชกฤษฎีกาโนเรื่องนี้

๒. สำเนาหนังส่อสำนักงบประมาณ ที่ นร 0๔0๓/๘๒๙๕ 

ลงวันที่ ๓© มกราคม ๒๕๔๓

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๓๘๔๖ 

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ'}ฒิสภาได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิก'}พสภา สมาชิกสภาซีแทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.......... มาเพื่อตำเนินการ โดยกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นเที่ยวกบ

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอยดปรากฏ 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมํ่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานเลขาธิการ'}ฒึสภาเสนอ เปรียบเทียบกบความเห็นของกระทรวงการคลัง 

ดามที่คณะรัฐมนตรีขอให้เสนอความเห็นแล้ว เห็นว่าโดยที่ความเห็นของกระทรวงการคลังที่ให้ปรับลด 

เงินเพื่มของสมาชิกวูฒ็สภาลงจากอัตราที่เสนอมาร้อยละ ๒๐ อยู่บนพื้นฐานว่าสมาชิก'}ฒิสภามีโอกาส 

จะได้รับบำเหน็จบำนาญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๙ วรรคสอง และการที่สมาชิก'}ฒิสภาอยู่ในวาระ 

นานถึง ๖ ปี โดยไม่มีการยบสภาทำให้มีความมั่นคงและชัดเจนแน่นอนในการคำรงตำแหน่งมากกว่า 

สมาชิกสภาซีแทนราษฎร อันจะส่งผลต่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญในทางที่เป็นคุณอยู่มากกว่าสมาชิก

/สภาซีแทน ...
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สภาผู้แทนราษฎรอยู่แด็เว จึงควรปรับลดเงินเพมลงบางส่วน แต่คณะรัฐมนดรเห็นว่า เนื่องจากปัญหา 

เรื่องบำเหน็จบำนาญของสมาชกรัฐสภายังใม่เชินที่ยูดีว่า จะตองจัดให้ห!1อไม่ และจัดอย่างไร จึงควร 

พิจารณาเรื่องนี้เมอมการเสนอมาไห้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในชันนี้ควรพิจารณาเฉหาะไนส่วนของ 

เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิมไปก่อน จึงเห็นชอบตามร่างหระราชกฤษฎีกาฯ ที่สำนักงานเลขาธิการ 

ๅเฒิสภาเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วน แล้วตำเน้นการต่อไปได้ 

ทั้งนี้ ไห้กระทรวงการคลังรับไปศึกษาระบบบำเหน็จบำนาญของสมาชกรัฐสภา โดยเปรียบเทียบกับที่ 

ปฏิบัติในต่างประเทศ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมา เพอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชักได้ตำเน้นการตรวจพิจารฌฺา  

ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ดามมติคณะรัฐมนตรีโดยต่วนต่อไป

ขอแสดงความนับรอ

(นาบจลยูทธ หิรัณยะวสํต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
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- 1 ร.ค 2543
สำนักน้ติธรรม 

โทร. ๒๘ไ®๘®๔6 

โทรสาร ๒๘๒๔ร)๔๕


